
๑

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน

สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน

................................................................................................................

ผู้เข้าประชุม

๑. นายอุทิศ ภูมิลําเนา ประธานสภา

๒. นางสมปอง วามะเกต รองประธานสภา

๓. นายรัชชัช ศิลาบุตร เลขานุการสภา

๔. นายชนะ โสมาบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

๕. นายไพบูลย์ พิมพ์ศรีโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

๖. นางวิไล ชมาฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

๗. นายพลากร ลุสําเร็จ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

๘. นางสาวปองรักษ์ วามะเกต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

๙. นางดอกรักษ์ เจริญรอย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๑๐.นายสัตยา อ่อนพา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

๑๑.นายพิมพ์ ดาษดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

๑๒.นายวีระพงษ์ บุญเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

๑๓.นางสายฝน บัวเผือน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ผู้ไม่เข้าประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปัญญากรณ์ สามทอง นายก อบต.

๒. นายสําราญ ลุนพรม รองนายก อบต.

๓. นายสุบิน บุญหาร เลขานุการนายก อบต.

๔. นางอุไรวรรณ สุวรรณพิมพ์ หัวหน้าสํานักปลัด

๕. นายธวัชชัย ช่วยสุข ผอ.กองคลัง

๖. นางวิภารัตน์ เจริญลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๗. นายพงศกรณ์ แสนสุข ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๘. จ.อ.ศรายุทธ ศุภกิจ นักป้องกัน อบต.โคกจาน

๙. นายวัฐพงษ์ นามยุดา นิติกร อบต.โคกจาน



๒

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ข้อประชุม

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว นายอุทิศ ภูมิลําเนา ตําแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม

สภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ประธาน การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติกัน

เงินรายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา

ประธาน รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่

๑,๒ และ ๓ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา

ครับ

เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๑ ,๒ และ ๓ ประจําปี พ.ศ.

๒๕๖๕ ในที่ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที ๒ ครั้งท่ี ๑ ให้สมาชิกได้ทราบ

ประธาน จากท่ีเลขาได้อ่านรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน สมัยสามัญ

สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑,๒ และ ๓ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเชิญ

ครับ

ท่ีประชุม ไม่มี

ประธาน ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมส่วนใด ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ,๒ และ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

ท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง/ ไม่รับรอง – เสียง / งดออกเสียง – เสียง (สมาชิกสภาฯมี

จํานวน ๑๒ คน)

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว



๓

ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่

ประธาน มีเรื่องเสนอใหม่ดังนี้

๑.พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันประจํา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) งบลงทุน

(๕๔๐๐๐๐) ครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๗๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเชล) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เชิญครับ

นายกฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน,การฝากเงิน,การเก็บรักษา

เงิน,และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยเหตุข้างต้น อบต.โคกจาน มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน จึงขออนุมัติเปิด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี

พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และขอ เนื่องจาก มีความจําเป็นต้องขอความเห็น

ชอบต่อสภาท้องถิ่นเพื่ออนุมัติให้ดําเนินการ พิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้

ผูกพันประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

(๐๐๑๑๑) งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) ครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ ๗๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเชล) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้

๑.ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๒ ล้อ

๒.แบบมีซ่องว่างด้านหลังคนขับ (cap) มีนํ้าหนักรถบรรทุกไม่ตํ่ากว่า ๑ ตัน มี

ช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได้ เป็นกระบะสําเร็จรูป เป็นราคารวม

เครื่องปรับอากาศ (ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

ปลัด อบตฯ ขอกันเงินรายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตาม

โครงการแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) ครุภัณฑ์

(๕๔๑๐๐) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๗๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเชล) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เนื่องจากมีบริษัทได้เข้ามายื่นประกวดราคาแล้ว

๓ บริษัท และตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลโคกจานก็ได้พิจารณาแล้วกําลังทําหนังสือ

เชิญผู้รับเหมาเข้ามาทําสัญญาซ่ึงตามระเบียบกรณีสิ้นปีงบประมาณถ้ามีโครงการที่ยังไม่ได้

ดําเนินงานหรือยังไม่ได้ทําสัญญาในปีงบประมาณนั้นให้ทําเร่ืองเสนอขอพิจารณาอนุมัติจาก

สภาฯ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงิน

รายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เชิญครับ



๔

นายพิมพ์ ดาษดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสว่าง ไม่ทราบว่าพิจารณาตามครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง ตั้งไว้ ๗๑๕,๐๐๐ บาท หรือไม่ครับ

นายธวัชชัย ช่วยสุข ตําแหน่ง ผอ.กองคลัง อบต.โคกจาน กรณีข้อหารือ ๒ ตามระเบียบฯข้อ ๕๕ (๓)

กําหนดว่า เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอที่ถูกต้องตาม (๒)

และพิจารณาคัดเลือกเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์โดยให้จัดเรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

ในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ท่ีเสนอ

ราคาต่ํารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี ซึ่งตรงนี้ใช้

งบประมาณท่ีตั้งไว้เท่าเดิมครับ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงิน

รายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เชิญครับ

ท่ีประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมดังนี้มีสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบอนุมัติ

กันเงินรายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

สมาชิกในท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ,-ไม่เห็นชอบ - เสียง,งดออกเสียง – เสียง

(สมาชิกสภาฯมีจํานวน ๑๒ คน)

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอเรื่องอ่ืนๆ

น.ส.ปองรักษ์ วามะเกต สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ บ้านนาตาล ช่วงน้ีเป็นหน้าฝนทุกหมู่บ้านได้รับ

ผลกระทบ โดยเฉพาะหมู่ที่ ๖ ได้รับผลกระทบถนนขาดเส้นที่ผู้บริหารได้ออกไป

สํารวจและแก้ไขให้ในวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมาและตอนนี้ได้ขาดอีกแล้ว

จึงฝากผู้บริหารออกไปสํารวจและดําเนินแก้ไขให้ใหม่ด้วย

นายสัตยา อ่อนพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ ขอแจ้งนํ้าท่วมถนนเส้นทิศตะวันออกเหนือบ้านน้อย

ไปเชื่อมตําบลห้วยฝ้ายทําให้รถสัญจรไปมาไม่ได้ และอยากได้ท่อไปลงบริเวณนานาย

เพียร หลงชิน ผมฝากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องออกไปสํารวจแล้วดําเนินการ

แก้ไขให้ด้วยครับ

นายชนะ โสมาบุตร สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๒ ขอแจ้งไฟฟ้าดับภายในหมู่บ้านช่างออกไปซ่อมแล้ว

บอกว่าจะไปซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนให้อีก ๒ วัน แต่ตอนน้ีก็เลย ๒ วันไปแล้วยังไม่เห็น

ช่างเข้าไปดําเนินแก้ไขให้ฝากผู้บริหารติดตามให้ด้วย



๕

นางดอกรักษ์ เจริญรอย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ขอแจ้งถนนชํารุดบริเวณนานายวร บุญราศรี ซึ่งเส้น

ดังกล่าวเจ้าของที่นาได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้วรอบพอพายุมาทําให้ชํารุดอีกจึงฝาก

ผู้บริหารออกไปสํารวจและดําเนินการแก้ไขด้วยค่ะ และขอท่อไปลงนานายประสิทธิ์

จรลี (บริเวณข้างสวนยาง) ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ํา และตรงบริเวณนา

นายสมร มีท่อที่ท่านสมาชิกคนก่อนได้นําไปวางไว้แต่ยังไม่ได้ดําเนินการฝากผู้บริหาร

ออกไปดูและดําเนินการให้ด้วย

นายพลากร ลุสําเร็จ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๕ แจ้งไฟฟ้าดับบริเวณหน้าบ้านนายศรีทัศ สงวนจิต ฝาก

เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องออกไปสํารวจและดําเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ

นางสมปอง วามะเกต สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ แจ้งฝายประตู้นํ้าบริเวณนานางจองจิต ปัถพีนํ้าเซาะ

ขาด และถนนเส้นหน้าวัดจอมศรีนํ้าเซาะใต้สะพานไม่สามารถสัญจรไปมาได้อยากให้

เขียนป้ายห้ามผ่านไปติดไว้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นางสายฝน บัวเผือน สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๑๒ ถนนเส้นที่แจ้งซ่อมไปครั้งที่แล้วได้ชํารุดอีกแล้ว

เนื่องจากพายุเข้าสาเหตุท่อบริเวณรอยต่อมีขนาดไม่เท่ากัน ถนนเส้นบริเวณหน้าบ้าน

นางกุหลาบท่อระบายน้ําสูงเกินไปทําให้ไม่สามารถระบายน้ําออกไปได้ฝากผู้บริหาร

ออกไปสํารวจและดําเนินการแก้ไขด้วยค่ะ

นายพิมพ์ ดาษดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสว่าง แจ้งไฟฟ้าดับภายในหมู่บ้าน ขอลูกรัง

ไปลงถนนเส้นหมู่ท่ี ๙ไปหมู่ท่ี ๑๑ และถนนลาดยางถนนเส้นเข้าหมู่บ้านชํารุดฝาก

ผู้บริหารออกไปสํารวจและหาวิธีดําเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ

นายวีระพงษ์ บุญเรือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ แจ้งถนนเส้นบ้านโนนยางไปบ้านโนนสว่างเป็นหลุม

เป็นบ่อทําให้สัญจรไปมาลําบาก และขอท่อขนาด ๓๐ น้ิว จํานวน ๖ ท่อนไปลง

บริเวณถนนเส้นดังกล่าวเน่ืองจากบางจุดมีน้ําท่วมขังเนื่องจากไม่มีท่ีระบายนํ้า ฝาก

ผู้บริหารออกไปดูและดําเนินการแก้ไขขอบคุณครับ และถนนเส้นเหนือบ้านโนนยาง

ไปเชื่อมถนนอําเภอตระการ-ศรีเมืองใหม่ ตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมากประชาชน

สัญจรไปมาลําบากก็ขอฝากผู้บริหารด้วยเช่นกันครับ

ประธานสภาฯ ผมจะให้ท่านนายกชี้แจงเชิญ

นายก อบต.ฯ เน่ืองจากตอนนี้ได้มีพายุเข้าซึ่งในเขตตําบลโคกจานก็โดนไปด้วยจึงทําให้

ถนนแต่ละเส้นในเขตตําบลโคกจานได้รับผลกระทบผมจะให้ช่างรีบออกไปสํารวจ

และหาวิธีดําเนินแก้ไขต่อไปส่วนเร่ืองซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างช่วงน้ีเป็นน่าฝนอาจจะ

ทําให้ล่าช้าไปบ้างถ้าวันไหนฝนตกก็อาจจะไม่ได้ออกไปซ่อมแซม

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญครับ

ท่ีประชุม ไม่มี

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม



๖

ปิดการประชุมเวลา ๑๖:๐๐ น

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายรัชชัช ศิลาบุตร )

เลขานุการสภาอบต.โคกจาน

ตรวจแล้วรับรองถูกต้อง

ลงชื่อ ประธานสภา อบต. โคกจาน

(นายอุทิศ ภูมิลําเนา)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวปองรักษ์ วามะเกต)

ลงชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสัตยา อ่อนพา)

ลงชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( นายพลากร ลุสําเร็จ )


